

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ร่วมกับ โรงเรียนพระดาบส สานต่อโครงการ การ “สร้างคน สร้างอาชีพ” ด้วยหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน”



บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโรงเรียนพระดาบส สานต่อโครงการ “สร้างคน สร้างอาชีพ” ด้วยหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน” ปีสอง เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ อันนำไปสู่การสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต หลังโครงการฯ ปีแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยนักเรียนจากโรงเรียนพระดาบสรุ่นแรกที่เข้าศึกษาและอบรมในหลักสูตรดังกล่าวมีงานทำ 100% นอกจากนี้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยแล้ว โครงการนี้ยังสร้างแรงงานที่มีความสามารถเฉพาะให้กับภาคอุตสาหกรรมไอทีที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ล่าสุด คุณณรงค์ นรัจฉริยางกูร Head of National Channel Business บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ของโรงเรียนพระดาบส ตามหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน ที่เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็นการอบรม/ปฏิบัติในชั้นเรียน และการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านทฤษฎี พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติงานจริง บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะช่วยสร้างทักษะด้านช่างเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไป

เกี่ยวกับโครงการ “สร้างคน สร้างอาชีพ” ด้วยหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน”

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางในเชิงวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่เทคนิค” ที่ในอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานด้านนี้ในอัตราสูง เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้ต้องมีความสามารถซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน กอปรกับปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรรองรับอย่างจริงจัง ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนพระดาบส สถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์สำคัญ คือ “การเป็นองค์กรที่ให้การศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ ในการให้บริการทางการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ขาดโอกาส โดยมุ่งมั่นสร้างคนดี มีความรู้ สู้งาน” ริเริ่มโครงการ “ซ่อม-ประกอบเครื่องพิมพ์” ขึ้นด้วยกันเมื่อสองปีก่อน จนวันนี้สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในชื่อวิชา “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน” โดยเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมดล้วนกลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริงของทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจากฟูจิ ซีร็อกซ์ รวบรวมความรู้ไว้ทั้งหมด 7

บท อันประกอบด้วย

บทที่ 1 พื้นฐานของเครื่องพิมพ์สำนักงาน

บทที่ 2 พื้นฐานระบบการทำภาพในระบบเครื่องพิมพ์สำนักงาน

บทที่ 3 พื้นฐานของระบบเครือข่ายของเครื่องพิมพ์สำนักงาน

บทที่ 4 พื้นฐานของระบบโทรสาร

บทที่ 5 พื้นฐานการใช้งานและประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์สำนักงาน

บทที่ 6 การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน

บทที่ 7 ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์สำนักงาน

###

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

นายปิยพงษ์ มิตชิด (โน้ต) / นางสาววีรนนท์ แห้วไสง (โบว์)

บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

โทร: 0 2971 3711 ต่อ 119 โทรสาร: 0 2521 9030

อีเมล: piyapong@pc-a.co.th / weeranun@pc-a.co.th